



www.senate.go.th

สรุปมติการประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

● สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ●

เรื่อง	มติที่ประชุม
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (๔ เรื่อง)	
๑ รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี	รับทราบ (ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม)
๒ รับทราบผลการดำเนินการของ ครม. ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	รับทราบ
๓ รับทราบผลการดำเนินการของ ครม. ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	รับทราบ
๔ รับทราบการพิจารณารายงานของสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ (๑) รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒) รายงานประจำปี ๒๕๖๕ ศาลรัฐธรรมนูญ (๓) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๔) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (๕) รายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (๖) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) (๗) รายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	รับทราบ (ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม)
เรื่องด่วน (๑ เรื่อง)	
- ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. (นายสมบัติ ธรรม) (ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา (๑๒๕ คะแนนขึ้นไป))	ไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ความเห็นชอบ ๑๑๐ คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ ๘๔ คะแนน ไม่ออกเสียง ๒๖ คะแนน
เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว (๑ เรื่อง)	
- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) (กมธ. การบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว)	เห็นชอบด้วยกับรายงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ และให้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรี
เรื่องที่เสนอใหม่ (๑ เรื่อง)	
- ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๑๐ ครั้ง และรายงานลับของคณะกรรมการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.	มิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม และรายงานลับ

สืบค้นข้อมูลการประชุมวุฒิสภา ได้ที่

